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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.256๔ 

วันอังคารที ่๒6 ตุลาคม  พ.ศ.256๔  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 
--------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

 สมาชิกสภาเทศบาล 

1. นายสุเมธ    รัตนนาคินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมชาย   สังข์วิเชียร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายจิณณ์ชยุต   สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายกฤษดา   เสมอภพ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกะแมน    หมิแหม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายขัตติยะ   อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายจิรศักดิ ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชยากร    ข าคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทัตพงศ ์  โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายธวัช    ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปริญญา   ไชยแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
12. นายปรีชา    พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายภาคภูมิ   แสงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
14. ร้อยตรี โยธิน   กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. นายวิชาญ    ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายวีรภัทร   ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
18. นายสมชาย   โชติช่วง   สมาชิกสภาเทศบาล   
19. นายสมชาย   สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
20. นางสมฤด ี   สุขบ าเพิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายสุรักษ์    รัตนะพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นางอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาล   
23. นายอุดมศักดิ์   ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

 

ผู้ลาประชุม 

1. นายยะโกบ    พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
 

ผู้ขาดประชุม 
- ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ผู้บริหารเทศบาล  
  ๑. นายอนุสรณ์    พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  2. นายภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  3. นายฉัตรชัย    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  4. นายวงศ์วชิร    โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  5. นายภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  6. นายพูน    แก้วภราดัย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
  7. นายวีรศักดิ์    รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. นายชาคร    ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล 
2. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล 
3. นางบังอร    บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักคลัง 
4. นายดิเรกฤทธิ์   ทวะกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักช่าง 
5. นายศักดา    โปจุ้ย  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นางสุรีวรรณ   สาสนานนท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
7. นางอรนงค์    ชูล าภ ู ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นางประทีป   จันทิปะ  (แทน) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นายเกียรติศักดิ์   เทวเดช  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางปิยะนาถ   ลักษณะวิลาศ (แทน) ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
11. นายสมหมาย   สมศักดิ์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
12. นายพันธศักดิ์   ชุมคช  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
13. นายยงยุทธ    เหล่าเจริญเกียรติ   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. นางเกศแก้ว   ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
15. นางสาวกิติยา   ระหังภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
16. นางสาวสุทิดา   จันทวาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
17. นางสาวศิริแฟ้น   แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
18. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักด ี  
19. นางสาวพัฒนภรณ์   พรหมอินทร์ 
20. นางศิริวรรณ  จันทวาศ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
21. นางสุนิศา  ศรีชัย 
22. นางสาวจันทร์จิรา บุญถนอม 
23. นางสาวศิริรัตน์   ทองเกียรติ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 
24. นางชะอ้อน  สมเชื้อ 
25. นางสาวมะลิดา วัดศรี  
26. นางสาวกรกมล  ขยันการ 
27. นางขนิษฐา  จันทวาศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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28. นางศรีไพร   อมรการ  เจ้าพนักงานธุรการ 
29. นายคงภัค  ดาวมณี 
30. นางสมจิตร  มาศพงศ์  

 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ 
    เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
    ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
    มาประชุมครบองค์ประชุม โดย 
  มาประชุมขณะนี้ จ านวน 23 คน 
  ลากิจจ านวน ………-…….. คน 
  ลาป่วย ……………1……….. คน 
  มาสาย ……………-……….. คน 
     กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ได้กรุณาจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรม       
    ฉายาลักษณ์ และยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจ าที่นั่ง
    ประธานเพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียน
    เชิญครับ  
      
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  คณะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วน

ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม กระผม ขอเปิด
การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2564 และจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมเป็นล าดับต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบ 

  เรื่องที่ 1  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

 
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
............................... 

 

  ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้งว่า มีความจ าเป็นขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป        
มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน เพ่ือให้สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาเห็นชอบญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเพ่ือจัดท าโครงการนครรวมใจ สู้ภัยโควิด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเรื่องอ่ืนๆ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 36 (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
    ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
      (นายเอกวิทย์  มีเพียร) 
            รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 เรื่องท่ี 2  แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่โอน (ย้าย) ใหม่ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ขอเรียนเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช เป็นผู้แนะน าครับ 
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ     
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    เนื่องจากวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ติดภารกิจเร่งด่วน
    เพ่ือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้
    มอบหมายให้กระผมท าหน้าที่แทน ตามหนังสือที่ได้รับมอบหมายต่อไปนี้ 
 

 

 

 

ที่ นศ 52001/5776      ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน นศ 80000 

       21  ตุลาคม  2564 

เรื่อง  ขอมอบหมายให้นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรี ท าหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี  
        ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ข้าพเจ้า จึงขอมอบหมายนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรี ท าหน้าที่แทน 
เนื่องจากข้าพเจ้าเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช        
ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 

 
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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     เนื่องจากในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีข้าราชการได้ โอน 
    (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งใหม่ 1 ท่าน คือ นายเกียรติศักดิ์  เทวเดช  ต าแหน่ง  
    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลนครเกาะสมุย 
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แนะน าตัว ครับ
  
นายเกียรติศักดิ์  เทวเดช   เรียนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ที่ เคารพ          
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน               
    ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีนคร      
    นครศรีธรรมราช ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้า 
    ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเกียรติศักดิ์  เทวเดช     
    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลนครเกาะสมุย 
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานี้ จากต าแหน่ง
    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอกราบเรียนว่าผมเป็นคนนครศรีธรรมราช     
    โดยก าเนิด บ้านอยู่ที่หัวถนน ผมรับราชการครั้งแรกที่ เทศบาลนคร      
    นครศรีธรรมราช ยังคงมีความผูกพันกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       
    มาโดยตลอด และขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ท่านรอง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านปลัดเทศบาล ท่านรอง         
    ปลัดเทศบาล ที่ให้ความกรุณา ให้โอกาสกระผมมาท างานที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่ง 
    ผมขอเรียนด้วยความเคารพว่าจะตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม
    นโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตามการบริหารงานของ
    เทศบาลต่อไป ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ยินดีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน       
พ.ศ. 2564 เวลา 10.00  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ประชุมเมื่อ
    วันอังคารที่ 28 กันยายน  พ.ศ. 2564 เวลา 10.00  น. ณ ห้องประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
    ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.    
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น  
     เจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ไปแล้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร      
    นครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไขข้อความในวรรคใด ตอนใด เพ่ิมเติม   
    ขอเชิญครับ  
     ไม่มีนะครับ ดังนั้นเมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564        
    เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น5) 
    กระผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาอยู่ครบ 
เลขานุการสภาเทศบาล องค์ประชุม เห็นชอบ จ านวน 22 เสียง ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออกเสียง ขอได้โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
    สมัยที่ 3 ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. 
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นะครับ  
      
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
    -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 

  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  5.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  5.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 

 เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช 
  5.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 เทศบาล

 นครนครศรีธรรมราช 

 ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อ
 สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 

 
นายอนุสรณ์  พงษเกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ตามหนังสือที่ได้รับมอบหมายต่อไปนี้ 
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ที ่นศ 52001/5776      ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน นศ ๘๐00๐ 

        21  ตุลาคม  2564 

เรื่อง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องต่อสภาฯ และน าเสนอญัตติต่าง ๆ แทนนายกเทศมนตรี 
        ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 256๔ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.    
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ดังความ
ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ข้าพเจ้า จึงขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องต่อสภาฯ และน าเสนอญัตติต่าง ๆ 
แทนนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
  1.ระเบียบวาระท่ี 5 มอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้แจ้งต่อ
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   2.ระเบียบวาระท่ี 6 มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติต่าง ๆ ดังนี้  

   2.1 นายภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
ญัตติที่ 6.3  

   2.2 นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
ญัตติที่ 6.1 และญัตติท่ี 6.2  

   2.3 นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
ญัตติที่ 6.4 ญัตติที่ 6.5 และญัตติท่ี 6.6 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
               กณพ  เกตุชาติ 
            (นายกณพ  เกตุชาติ) 

                        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ
    วาระที่ 5 เรื่องนายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรี นคร      
    นครศรีธรรมราช เป็นผู้แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเรียนเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาล นค ร

 นครศรีธรรมราช 
     5.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 
    13 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
   พ.ศ.2561 หมวด ๕ ข้อ ๒๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ            
   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
   แจ้งสภาท้องถิ่น 

        บัดนี้  กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช        
    ได้อนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
    ฉบับที่ 13 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.๒๕64 

   ตามรายละเอียดแผนพัฒนา ที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล       
   ทุกท่านแล้ว     

   จึงเรียนแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบ ต่อไป 
 
    5.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง    

   ครั้งที ่10 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
หมวด ๕ ข้อ ๒1/1 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ เห็นชอบ       
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ   
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โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย   

     บัดนี้  กระผมในนามนายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช        
    ได้อนุมัติ และประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565)  
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14      
    กันยายน พ.ศ.๒๕64 

        ตามรายละเอียดแผนพัฒนา ที ่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล       
    ทุกท่านแล้ว     

     จึงเรียนแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือทราบต่อไป 
 

 5.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 7
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
  พ.ศ.2561  หมวด ๕ ข้อ ๒1  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย            
  ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งแจ้งสภา
  ท้องถิ่น  อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย   

     บัดนี้  กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้    
    อนุมัติ  และประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  คือ 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข  ครั้งที่ 7 เทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 

        ตามรายละเอียดแผนพัฒนา ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล       
    ทุกท่านแล้ว     

   จึงเรียนแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือทราบต่อไป  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับทราบ
    นะครับ ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
     ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง            
    เงินสะสม เพื่อจ่ายตามโครงการนครรวมใจ สู้ภัยโควิด เทศบาลนคร                       
    นครศรีธรรมราช เป็นเงิน 25,000,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 6.1 
ประธานสภาเทศบาล  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือจ่ายตามโครงการนครรวมใจ       
    สู้ภัยโควิด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 25,000,000.- บาท 
    (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
    ขอเชิญครับ 
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ในญัตติที่ 
    6.1 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือจ่าย
    ตามโครงการนครรวมใจ สู้ภัยโควิด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเงิน       
    25,000,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) กระผมขออนุญาตมอบหมายให้
    ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช        
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญท่านฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้ร ับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติ      
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
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ญัตต ิ
 

                                                                              ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
              ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง  อ าเภอเมือง 
            จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

     18  ตุลาคม  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพื่อจ่ายตามโครงการนครรวมใจ สู้ภัยโควิด 
          เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือจ่ายตามโครงการนครรวมใจ    
สู้ภัยโควิด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
            ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ยังมีต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดจากสายพันธุ์เดลต้า (Delta) จึงท าให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายตัว
เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ อ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มีผู้เดินทางเข้า – ออก เพ่ือมาประกอบอาชีพและด าเนินกิจกรรมกิจการต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือเร่งป้องกันและควบคุมสถานการณ์   
เพ่ือยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้ได้โดยเร็วที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 68/2564 เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจ สู้ภัยโควิด ขึ้น ณ ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ตามค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3646/2564  ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีอ านาจหน้าที่ในการบูรณาการ          
ความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนช่วยเหลือการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ในพ้ืนที่         
จัดเจ้าหน้าที่รับแจ้ง คอยเหตุ และประสานงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ    
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ระดมความช่วยเหลือทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จาก
ภาคเอกชน รวมทั้งจากภาคส่วนอื่น ๆ โดยให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ามาปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่หรือ       
ตามค าสั่ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจ สู้ภัยโควิด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุม แก้ไข ระงับ ยับยั้ง รักษาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม 
แก้ไข ระงับ ยับยั้ง รักษาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  ลดอัตราจ านวน
ของผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้โดยเร็วที่สุด ประกอบกับระยะสามเดือนแรกของ
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ปีงบประมาณมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการและจ าเป็นต้องกันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน ท าให้ยอดเงินสะสมคงเหลือที่สามารถน ามาใช้ได้ไม่ถึงร้อยละ
สิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่  1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ด้วยเหตุและผลดังกล่าวเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชจึงมีความจ าเป็นจัดท าโครงการนครรวมใจ สู้ภัยโควิด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบประมาณ 
25,000,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีเงินทุนส ารองสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564 จ านวน 109,459,633.54 บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อย       
สามสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้  
  (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของ
ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
     

ลงชื่อ      กณพ  เกตุชาติ ผู้เสนอ   
           (นายกณพ  เกตุชาติ) 

              นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านจ ิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร      
    นครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที ่ 3 ขอเชิญอภิปราย ครับ 
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นายจ ิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ      
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภา      
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ขออภิปรายสนับสนุนญัตติ
    ของท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าฝ่ายบริหาร ในเรื่อง
    ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือใช้จ่ายตามโครงการนครรวมใจ 
    สู้ภัยโควิด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามที่ทราบกันดีว่าเมื่อปลายปี 
    พ.ศ. 2563 และต้นปี พ.ศ. 2564 ช่วงนั้นเป็นช่วงที่โรคโควิด – 19 ก าลัง
    ระบาดแต่มีจ านวนไม่มาก รัฐบาลควบคุมได้ ตามที่ได้ทราบท่านหัวหน้า
    รัฐบาล คือท่านประยุทธ  จันทร์โอชา ได้จัดซื้อและจัดเตรียมการป้องกัน   
    โควิด - 19 ก็คิดว่าไม่มากจึงได้มีการจัดเตรียมวัคซีนซิโนฟาร์มของเอกชน
    ประเทศจีน และวัคซีนซิโนแวค ซึ่งมีโรงงานผลิตเป็นเฟรนไชส์ ของลอนดอน 
    อ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จึงท าให้มีการสั่งซ้ือล่าช้า ปรากฏ ว่าเมื่อมีการ
    แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงต้นปีจนมาถึงกลางปี วัคซีนมาไม่ทัน ท าให้มี
    การฉีดวัคซีนป้องกันได้น้อย ประชากรในประเทศติดโควิดเป็นจ านวนมากส่งผล
    กระทบต่อการงานและเศรษฐกิจ นั่นคือเหตุผลที่เกิดขึ้น ท่านนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ดร.กณพ  เกตุชาติ ได้มีการเตรียมการแก้ไขในช่วงที่
    โควิด – 19 ระบาดน้อย โดยได้มีการจัดซื้อวัคซีน ท่านประธานครับ       
    ขออนุญาตอ่านบันทึก นะครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอให้สรุปมาเลยนะครับ เพราะท าให้มีความเยิ่นเย้อ ซึ่งความ
ประธานสภาเทศบาล  เป็นจริงรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ได้ทราบกัน      
    โดยส่วนใหญ่แล้วจึงขอให้เป็นการสรุปนะครับ  
 
นายจ ิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ขอสรุปว่าในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นจ านวน 18,060,000  บาท และในครั้งที่ 2 ได้มีการอนุมัติเพ่ิมเติม 
    จัดซื้ออีก 6,990,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 25,050,000 บาท โดยใช้งบประมาณ
    จากเงินทุนส ารองเงินสะสมเช่นกัน และจากญัตติที่ขออนุมัติในครั้งนี้อีก 
    25,000,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,050,000 บาท 
    ใช้ในการต่อต้าน ป้องกันโควิด นะครับ ไม่นับรวมกับ ที่ต้องใช้ เช่น ในการ
    จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย และใช้จ่ายด้ านค่าเชื้อเพลิง    
    ยานพานหะทั้งหลาย เงินค่าจ้างของพนักงานในด้านการป้องกัน จึงขอสรุป
    อีกนิดนะครับ ในเรื่องจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 มีจ านวนผู้ป่วยเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
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    จ านวน 582 คน รองจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปัตตานีและจังหวัด
    สงขลา มีผู้ป่วยสะสม 26,625 คน และเสียชีวิต 168 ศพ นั่นคือตัวเลขที่
    มีการระบาดอย่างรุนแรง จากเหตุนี้ เองท าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด      
    นครศรีธรรมราช ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจ สู้ภัยโควิด โดยมี
    หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยมีท่านนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช เป็นกรรมการและเลขานุการ และนอกจากนั้น     
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีการเตรียมการป้องกันในเขตเทศบาล คือ
    การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ทุ่งท่าลาดในการดูแลของโรงพยาบาล       
    มหาราช และศูนย์พักคอยที่ปากนคร และโรงแรมเสาวลักษณ์ ที่ปากนคร 
    นั่นคือการเตรียมการนะครับ จากการระบาดอย่างมากดังกล่าว ท าให้ญัตติที่
    ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเสนอในครั้งนี้ ผมว่าสมควรกับ
    เหตุผลและเหตุการณ์นะครับ เพราะว่างบประมาณที่จะใช้ก็จะมีในส่วนของ
    การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จัดตั้งศูนย์พักคอย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อาจจะ
    เป็นถุงยังชีพ เป็นต้น ซึ่งกระผมได้ดูแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็น นอกจากนี้ 
    พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และข้าราชการ รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ได้ช่วยเหลือฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ นะครับ ครั้งที่ผ่านมา 
    ก็ได้ผ่านไปด้วยดี จากเหตุผลดังกล่าว ผมจึงเห็นควรสนับสนุนญัตติของ   
    ฝ่ายบริหาร ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายอีก    
    หรือไม่ ขอเชิญนะครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้
    อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือจ่ายตามโครงการนครรวมใจ สู้ภัย     
    โควิด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 25,000,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้าน
    บาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 22 เสียง 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 

 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพื่อจ่ายตามโครงการนครรวมใจ       
    สู้ภัยโควิด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 25,000,000.- บาท       
    (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
       

     ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ        
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
    ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน            
    98,200.- บาท (เก้าหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
    ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล  เป็นเงิน            
    98,200.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านอนุสรณ์  
    พงษ์เกษมพุกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 

นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี              
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 98,200.- บาท (เก้าหมื่นแปดพัน
    สองร้อยบาทถ้วน) นี้  กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย          
    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
 
 

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
 

      14  ตุลาคม  2564 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 450,000.- บาท คงเหลือ 450,000.- บาท มีเพียงพอในการเบิกจ่าย

ตลอดปีงบประมาณ  
ขอโอนลด จ านวน 98,200.- บาท   

 รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 98,200 บาท (เก้าหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประ เภทครุ ภัณฑ์การ เกษตร  จ านวน  2  รายการ  (จั ดซื้ อตามราคาท้องตลาด )       
(รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 
  

 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 98,200 บาท (เก้าหม่ืนแปดพันสองร้อย
บาทถ้วน) 

 

 เนื่องจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นที่จะต้องมี  
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีสาธารณภัย
เกิดข้ึน  
 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ    ผู้เสนอ     
                                                                  (นายกณพ  เกตุชาติ) 
                                                       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
  

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
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     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล  
    เป็นเงิน 98,200.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ขอได้     
    โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ  22 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1  เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
    ไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  ฝ่ ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 
    ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 98,200.- บาท (เก้าหม่ืนแปดพันสองร้อย
    บาทถ้วน)  
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     ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ     
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 108,100.- บาท (หนึ่งแสน  
    แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 108,100.- บาท (หนึ่งแสนแปดพัน
    หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
    ขอเชิญ ครับ 
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี              
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และ
    งบประมาณ เป็นเงิน 108,100.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นี้ 
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์   ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
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ญัตต ิ
              

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ. นครศรีธรรมราช 80000   

 

           18  ตุลาคม  2564 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
  - ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ตั้งไว้ 2,250,000 บาท คงเหลือ 2,250,000 บาท 
  ขอโอนลด 108,100 บาท 
  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน  108,100 บาท  (หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 

1.ชุดโต๊ะท างานพร้อมถาดคีย์บอร์ด จ านวน 4 ชุด ชุดละ 7,450 บาท เป็นเงิน 29,800 บาท 
2.เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 28 ตัว  ตัวละ 1,950 บาท  เป็นเงิน 54,600 บาท 
3.เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว  ตัวละ 7,900 บาท เป็นเงิน 23,700 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
รวมโอนตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน 108,100 บาท (หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถว้น) 
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
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เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลดซื้อทดแทนของเดิม ซึ่งช ารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได ้

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ    
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

 (ลงชื่อ)             กณพ เกตุชาติ                      ผู้เสนอ    
        (นายกณพ เกตุชาติ) 
         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท ่านภาวินทร์   ณ พัทลุ ง รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม ่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 108,100  บาท 
    (หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 22 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
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นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 
    108,100.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
  
     ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ       
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    ขอเชิญท่านอนุสรณ์   พงษ์ เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนคร        
    นครศรีธรรมราช ได้แถลง ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
    ขอเชิญ ครับ 
 

นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ   
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.๔ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี              
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุขและ
    สิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาต
    มอบหมายให้ท่านวงศ์วชิร  โอรวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอรวรารินท์   รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายวงศ์วชิร   โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายวงศ์วชิร   โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

                    14  ตุลาคม  ๒๕64 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่                                 
        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                    จ านวน 200,000 บาท 
ขอโอนลด               จ านวน   50,000 บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น               จ านวน 50,000 บาท  
                                                                                   (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
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งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ 
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท 

เป็นเงิน 40,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 

2. เครื่องส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น           จ านวน 50,000 บาท  
                                                                                   (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                     (ลงชื่อ)         กณพ เกตุชาติ              ผู้เสนอ 

                                                                  (นายกณพ เกตุชาติ) 
           นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่าน วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
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     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000.- บาท 
    (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 22 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 
    50,000.- บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 

     ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
    กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๕ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
    กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ขอเชิญ
    ท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 

นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.๕ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี              
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม 

    เป็นเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาต        
    มอบหมายให้ท่านวงศ์วชิร  โอรวรารินท์   รองนายกเทศมนตรีนคร        
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์   ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอรวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนคร 
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้รับ    
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

           ๑๘   ตุลาคม 2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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โอนลด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  
จ านวน 500,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 500,000 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 350,000 บาท 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

  -  โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 
  จ านวน 800,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 800,000 บาท 
  ขอโอนลด จ านวน 350,000 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

  -  โครงการก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ า อาคารศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จ านวน 700,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 หน้าที่ 29 ล าดับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 หน้าที่ 6 (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)    

รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 (รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 
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  เนื่องจากมีเงินงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ดังกล่าวไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
และไฟฟ้าแรงต่ า อาคารศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้มีไฟฟ้าใช้
ด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับให้บริการประชาชน  

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ    
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      ลงชื่อ     กณพ  เกตุชาติ     ผู้เสนอ 
                 (นายกณพ  เกตุชาติ) 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่าน วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ 
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสน
    บาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 22 เสียง 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 700,000 บาท 
    (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
      
     ญัตติที่ 6.๖ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง      
    ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปญัตติที่ 6.๖ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง      
ประธานสภาเทศบาล  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2565                     
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล           
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.6 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นี้  
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านวงศ์วชิร โอรวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอรวรารินท์   รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ  
  
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้รับ   
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

                    14  ตุลาคม  ๒๕64 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน                  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ระบุรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ
เกี่ยวกับจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ไม่ถูกต้อง (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                     (ลงชื่อ)          กณพ เกตุชาติ             ผู้เสนอ 

                                                                  (นายกณพ เกตุชาติ) 
               นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่าน วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
    ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 22 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 



๓๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 700,000 บาท 
    (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ    
     ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 เสนอ ครับ 
      
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค ์สมาชิกสภาเทศบาลนคร น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช     
    เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอขอบคุณท่านประธานครับ ผมมีเรื่องที่จะ ปรึกษาท่ าน
    ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสักเล็กน้อยนะครับ คือในญัตติที่      
    เสนอไปเมื่อสักครู่ของฝ่ายบริหาร ของท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    เพ่ือใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 25,000,000 บาท และเป็น
    ค่าใช้จ่ายที่เกินอ านาจต้องผ่านสภาเทศบาลเท่านั้น ที่กระผม แจ้งว่าขออ่าน
    บันทึกนี้  คืออันที่จริงผมขอดูแค่ตัวเลขเท่านั้นเอง เพราะผมจ าได้หมด            
    แต่เพ่ือป้องกันความผิดพลาด เพราะถ้าหากเพ่ือนสมาชิกจ าตัวเลขผิดพลาด     
    จะท าให้ไปพูดผิดนะครับ และไม่ต้องแก้ไขในครั้งต่อไป นะครับ และงบประมาณ
    ในครั้งนี้ 25,000,000 บาท ท่านประธานครับ ในจ านวน อบต. 5,300 แห่ง 
    อบต.ที่มีงบประมาณน้อยที่สุดคือ อบต.นบพิต า มีงบประมาณเพียง     
    15,000,000 บาท ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นะครับ ของเทศบาล
    เรามี 25,000,000 บาท ซึ่งผมได้สอบถามเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล  
    ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่อภิปราย ผมก็เลยพูดนะครับ อันที่จริงแล้วผมก็แค่ดู
    ตัวเลขเท่านั้น ไม่ได้มาอ่านโพยนะครับ ผมจ าได้หมดครับ จึงขอเรียนท่าน
    ประธานว่าที่ผมบอกว่าขออ่านนะครับ อันที่จริงไม่ใช่ เพียงแต่ขอดู         
    ขอเหลือบดูนะครับ เพ่ือให้ตัวเลขที่ถูกต้องและงบประมาณมาก ผมจะได้พูด
    ได้ครบถ้วนตามที่ผมเตรียมการไว้แล้ว จึงขอเรียนให้ท่านทราบ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนคร     
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4  เสนอ ครับ 
 



๓๕ 
 

ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        
    เขตเลือกตั้งที่  4 ครับ กระผมมีเรื่องที่จะปรึกษาและสอบถามท่าน          
    ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1. ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และ
ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    
ที่ได้ท าเข้าไปถนนซอยพัฒนา แยก 1 นะครับ ถนนเส้นนี้ไม่มีสภาพเป็น
ถนนในขณะนั้น ประชาชนประมาณ 50 คน ไม่มีทางเข้า - ออก บัดนี้
เทศบาลได้เข้าไปท าถนน ประชาชนได้สัญจรไปมา ประชาชนดีใจเป็นอย่างมาก 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 2. ซอยทุ่งข่า ซึ่งเป็นซอยหลักจากถนนกะโรมไปจนถึงถนน
ชลประทานสามขวา ถนนสายนี้มีสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก และ
มีผู้อาศัยอยู่หนาแน่น และถนนสายนี้ได้มีการพูดคุยกันว่าจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่โอนมา แต่ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่มีญัตติเรื่องนี้เข้ามาใน
สภาเทศบาลฯ กระผมและเพ่ือนสมาชิกทั้ง 6 ท่านในเขตเลือกตั้งที่ 4    
ได้ท าหนังสือไปถึงท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับเรื่อง
ซอยทุ่งข่า ซึ่งนายกฯ ได้ตอบกับกระผมว่าจะท าซอยทุ่งข่า โดยขอหารือเรื่อง
ระเบียบ และจะท าอย่างไร แต่ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ใน
วันนี้ก็ไม่มีญัตติในเรื่องนี้นะครับ กระผมเชื่อว่าซอยทุ่งข่า จะได้ท าอย่าง
แน่นอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่กระผมและเพ่ือนสมาชิกในเขต
เลือกตั้งที่ 4 ทั้ง 6 ท่าน ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพ่ือจะได้
ตอบกับชาวบ้านได้ถูกต้อง 

 3. ถนนสายชลประทานสามขวา  ถนนเส้นนี้ประชาชนใช้สัญจร
เป็นจ านวนมาก แต่สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก  
ถนนเส้นนี้ใช้ออกมาซอยต้นหว้าและซอยต้นไทรนะครับ เป็นการเข้ามายัง
ด้านหลังศาลากลางจังหวัดได้ ชาวบ้านในละแวกนั้นได้มีการสอบถาม
กระผมว่าท าไมเทศบาลฯ ไม่เข้ามาด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี 
และเรื่องนี้กระผมก็ได้คุยกับท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช ซึ่งท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ได้ตอบกับกระผมว่า
ถนนเส้นนี้เป็นของชลประทาน เทศบาลจะเข้าไปด าเนินการซ่อมไม่ได้   
แต่กระผมจะขอปรึกษาท่านนายกฯ ว่าถนนเส้นนี้เทศบาลฯ สามารถท า
หนังสือถ่ายโอนเฉพาะผิวจราจรจะได้หรือไม่ สอบถามท่านผู้รู้ เ พ่ือ 



๓๖ 
 

เทศบาลฯ จะได้ตั้งงบประมาณในการท าถนนเส้นนี้ให้ดี เพราะมีรถสัญจร
ไปมาจ านวนมาก หรือเข้าไปซ่อมแซมถนนเส้นนี้ให้ประชาชนใช้สัญจร   
ไปมา เพราะถนนเส้นนี้ช่วงเวลากลางคืนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะ
รถจักรยานล้มเป็นประจ า จึงขอฝากท่านนายกเทศมนตรีฯ และผู้บริหาร 
ในเรื่องนี้ไว้ด้วย ขอบคุณครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนคร     
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 ครับ 
     ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถาม     
    ของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
      
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ตามที่ท่าน
    สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม นะครับ 
     เรื่องที่ 1. ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอบคุณเรื่องซอยพัฒนา 
    กระผมขอแก้ไข เป็นซอยประชาพัฒนา นะครับ 
     เรื่องที่ 2. ซอยทุ่งข่า อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยาวสักนิด ผมจะ
    ขออธิบายว่าระเบียบข้อกฎหมายอย่างไรจึงจะด าเนินการได้ แต่ขอกราบเรียน
    ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และที่ประชุมแห่งนี้ได้ทราบว่าซอยทุ่งข่า นั้น 
    คณะผู้บริหารทั้ง 5 ท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯ และท่านรองนายกเทศมนตรีฯ 
    ทั้ง 4 ท่าน ได้พิจารณาแล้วและเห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565  แต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้มีการเริ่มต้นส ารวจหรือประมาณการ   
    ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการก่อสร้างนั้นมีเงื่อนไข ข้อกฎหมาย 
    และระเบียบบังคับที่ต้องท านะครับ ในล าดับขั้นตอนแรกคือ  1. ต้องมีการ
    ส ารวจประมาณการ ซึ่งยังไม่ได้มีการด าเนินการ โดยส านักช่างได้แจ้งมาแล้ว
    ว่าจะด าเนินการให้โดยเร็ว  ขั้นตอนที่ 2. เนื่องจากไม่มีในแผนพัฒนาของ
    เทศบาลจะต้องมีการส ารวจประมาณการและออกแบบให้เสร็จเรียบร้อย
    ก่อนถึงจะเข้าแผนพัฒนาเทศบาลได้  ขั้นตอนที่ 3. เมื่อส ารวจประมาณการ       
    มีในแผนพัฒนาแล้วก็จะมีการจัดตั้งงบประมาณ แต่ในงบประมาณปี        
    พ.ศ. 2565 นั้น ไม่ได้ตั้งเอาไว้ต้องจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งในการจ่ายขาด  
    เงินสะสมนั้น ผู้ที่มีอ านาจพิจารณา อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้ก็คือของสภา
    เทศบาลฯ ณ ที่นี้  ขั้นตอนที่ 4 การจัดซื้อจัดจ้าง นั่นเป็นเรื่องระเบียบปกติ
    ของการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณ เพราะฉะนั้นจึงขอกราบเรียนท่าน     
    ประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านว่า เราไม่ได้     
    นิ่งนอนใจ แต่ว่าทุกอย่างมีข้อกฎหมายมีระเบียบของทางราชการบังคับอยู่ 



๓๗ 
 

    เพราะฉะนั้นเราจะด าเนินการให้ได้ โดยเร็วนะครับ แต่เนื่องจากเพ่ิงเริ่มต้น
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเนื่องจากว่าขั้นต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ในเดือนตุลาคม นั้น ทางส านักคลังได้แจ้งมาแล้วว่าเนื่องจากงบประมาณ
    เขย่งอยู่ ไม่สามารถที่จะน าเรื่องการขอจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเข้าไปได้     
     จะต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องด าเนินการตามขั้นตอน
    เบื้องต้นที่กระผมได้กล่าวเอาไว้ ขอกราบเรียนว่าคณะผู้บริหารทั้ง 5 ท่าน 
    ตกลงแล้วว่าต้องมีการก่อสร้างแน่นอน นะครับ แต่ขั้นตอนเงื่อนไข         
    ข้อกฎหมายนั้นมีอยู่ เราทุกท่านจะต้องปฏิบัติตาม 
     3. ถนนชลประทานสามขวา เป็นถนนของกรมชลประทาน    
    เทศบาลไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปบ ารุงรักษาถนนขององค์กรอ่ืน และถ้าหาก
    เข้าไปท าจะผิดระเบียบด้วย เพราะว่าใช้เงินของเทศบาลไปซ่อมแซมถนน
    ของชลประทานนั้นไม่ได้ และอีกประเด็นหนึ่งขอกราบเรียนว่า พ้ืนที ่     
    ชลประทานสามขวานั้นอยู่นอกเขตเทศบาล นะครับ ไม่ใช่อยู่ในเขตเทศบาล 
    เพราะฉะนั้นท่านช่วยศึกษารายละเอียดนั้นด้วย จึงกราบเรียนเพ่ิมเติม     
    เพ่ือความเข้าใจระหว่างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน     
    ขอกราบเรียนครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณครับ มีท่านรองนายกฯ ท่านใดจะชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไมค่รับ  
     ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร     
    นครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เพ่ิมเติม ครับ 
    
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    กระผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมผ่านท่านประธานสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช ไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
    ประเด็นเรื่องซอยทุ่งข่า โดยความเป็นจริงในการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
    ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารเทศบาลทั้งหมด โดยท่าน      
    นายกเทศมนตรี ฯ  ได้มีการเสนอเรื่องนี้เข้าไปในที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
    สัปดาห์ที่แล้วนี้เอง ได้มีมติของหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดและผู้บริหาร
    เทศบาลว่าสมควรที่จะด าเนินการปรับปรุงซอยทุ่งข่าเส้นตรงนี้ ตั้งแต่ถนน
    กะโรมไปจนออกชลประทานสามขวาโดยอาจจะต้องมีการผ่านสภาฯ แห่งนี้ 
    นะครับ โดยวิธีการผมขอเรียนให้ทราบว่าซอยทุ่งข่านี้อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล 



๓๘ 
 

    เพียงแต่ไมไ่ดอ้ยู่ในเทศบัญญัตงิบประมาณ  ปี พ.ศ. 2565 นะครับ ผมขอ
    เรียนแจ้งให้ทราบ ณ ที่นี้ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้จ่ายเงินตามใจชอบได้     
    เพราะว่าเพ่ิงมีมติของผู้บริหารเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งท่านรองอนุสรณ์        
    พงษ์เกษมพรกุล  ได้ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้ว ผมขอแจ้ง ข้อมูลเบื้องต้นว่าเดิมที
    ซอยทุ่งข่านี้ ก่อนหน้านี้ทางส านักช่างได้มีการส ารวจและประมาณราคามา
    ครั้งหนึ่งแล้ว แต่เป็นระยะเวลาที่พวกเราทั้งหมดยังได้เข้ามาท างานในเทศบาล
    แห่งนี้ โดยในขณะนั้นงบประมาณอยู่ที่ 7,000,000 กว่าบาท ครับ ผมขอ
    อนุญาตกล่าวตัวเลขกลม ๆ ขณะนั้นประมาณ 7,000,000 กว่าบาท    
    แต่ในสภาวะปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าราคาวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะประเภท
    เหล็กมีการข้ึนราคามาถึง  30 – 40 % บางรายการถึง 50 % นะครับ 
    แล้ว ณ วันนี้ผมได้ทราบข้อมูลมาเบื้องต้นว่าประมาณการราคาใหม่นี้น่าจะ
    อยู่ที่ประมาณ 9,000,000 กว่าบาท เพราะว่าได้มีการท าทั้งในส่วนของ
    ท่อระบายน้ า และถนนโดยจะท าไปในคราวเดียวกัน ผมอยากจะกราบเรียน
    ผ่านท่านประธานสภาเทศบาลฯ เพ่ือแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ 
    เผื่อท่านไปชี้แจงกับชาวบ้านว่าเทศบาลฯ โดยทั้งคณะผู้บริหารและสมาชิก
    สภาเทศบาลฯ สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ได้ถนนเส้นนี้  ซึ่งเป็นถนนที่ มี     
    ความส าคัญได้มีการก่อสร้างอย่างแน่นอน แต่ผมขอเรียนให้ทราบว่ารอ        
    ระยะเวลาอีกไม่กี่เดือน ผมคาดว่าจะได้ด าเนินการอย่างแน่นอน โดยรอใน
    ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางด้านการเงินอะไรต่าง ๆ  ซึ่งการใช้จ่ายในเรื่องนี้
    คาดว่าจะต้องใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งทางผู้บริหารก็จะต้องขออนุมัติจากสภา     
    เทศบาลฯ อย่างแน่นอนอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นการประชุมในรอบหน้านะครับ 
    ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้ให้โอกาสผู้บริหาร
    ไดช้ี้แจงนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช 
     ขอเชิญท่านร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 ครับ 
 
ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล   กระผมขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารที่ได้ชี้แจงให้กระผมได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับทราบ เพราะว่ากระผมก็คิดอยู่เสมอว่าถนนเส้นนี้มีความส าคัญ และมี
    สภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ซึ่งท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง ๖ ท่าน    
    ในเขต ๔ ก็พยายามผลักดันว่าจะได้ท าก่อนและคิดว่าที่ท่านรองฉัตรชัย  
    อรุณสุวรรณกร  ได้ชี้แจงมานั้นได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดก็ได้ตอบกับ     
    ชาวบ้านได้ว่าเป็นอย่างไร ขอขอบพระคุณมากครับ 



๓๙ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดประสงค์จะ    
    อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครับ 
     ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร      
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ทั้ง ๔ ท่าน ท่านปลัดเทศบาล 
    หัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช           
    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๓ ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องปัญหาความ       
    เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเขต ๓ ที่ได้ฝากผมมาผ่านสภาเทศบาลฯ   
    แห่งนี้ ก็มีเสียงจากประชาชน ฝากชื่นชมและเป็นก าลังใจให้ท่าน ดร.กณพ  
    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ตลอดจนท่านปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
    เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และพ่ีน้องสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    ทุกท่านที่ร่วมกันทุ่มเทก าลังแรงกายก าลังใจในการยับยั้ง แก้ไขปัญหาโควิด 
    รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด อย่างเต็ม
    ก าลังเป็นเสียงชื่นชมเพ่ือให้ทุกท่านได้มีเป็นก าลังให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
    ราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ในการป้องกันแก้ไขระงับ เป็นเสียงชื่นชม
    เพ่ือให้ทุกท่านได้มีแรงในการท างานต่อไป นะครับ ในส่วนของกระผมก็เป็น
    ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่โซนหน้าห้างสหไทย ตั้งแต่เดินหาเสียง   
    ก็มีการฝากกันมา อยากจะให้มีการยกเลิกการเดินรถทางเดียว พิกัดตั้งแต่   
    สี่แยกเปเปอร์พลัส ถึงสี่แยกเนรมิต เมื่อวานกระผมกับท่าน สท.ปรีชา  
    พฤกษไพบูลย์ ได้มีการลงไปสอบถามด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเป็นการ   
    เน้นย้ าความต้องการ ปัญหาที่มีผลกระทบ ก็มีเสียงส่วนใหญ่ มีทั้งที่เห็นด้วย
    และไม่เห็นด้วย แต่ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยทีอ่ยากจะให้มีการยกเลิกการเดินรถ
    ทางเดียวในสายดังกล่าว จากการสอบถามถึงปัญหาพ่ีน้องประชาชนฝาก
    บอกมาว่าอยากจะให้มีการเดินรถสวนกันได้ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่
    กระทบกับประชาชนโดยตรง สอบถามผู้อยู่อาศัยแถวนั้นก็เพ่ือความสะดวก 
    ในการเดินทางและผู้ใช้สัญจรไปมา เพ่ือลดการจราจรที่จะไหลไปทาง     
    เดียวกันนะครับ น าเรียนมาถึงผมให้ฝากไปยังท่านประธานสภาเทศบาล   
    ไปยังท่านฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนให้มีการเข้าสู่ระเบียบ
    วาระแก้ไขตามกฎหมายต่อไป ขอบคุณครับ 



๔๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช 
     ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ    
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับข้อ
    หารือในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ หารือมาเรื่องการเดินรถทางเดียว 
    บริเวณถนนเนรมิต ที่จะทะลุไปทางหลังดาว ผมขอแยกเป็น ๒ ประเด็น 
     -  การเดินรถทางเดียวหลังดาว คาดว่าน่าจะไม่ได้ นะครับ 
     - จากเปเปอร์พลัสถึงสี่แยกเนรมิต อันนี้ผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นว่า
    การจัดการจราจร อ านาจในการจัดวันเวย์ เป็นอ านาจหน้าที่ของต ารวจ
    จราจร โดยมีผู้บังคับการต ารวจภูธรนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าพนักงาน     
    จราจรโดยต าแหน่ง ผมขอเรียนให้ทราบว่าในเรื่องนี้ในการประชุมครั้งล่าสุด 
    เมื่อประมาณเดือนที่แล้วได้มีการเรียกประชุม ผู้แทนจากผู้ค้าในกลุ่มท่าวัง 
    ผู้แทนจากกลุ่มผู้ขับรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสองแถว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
    มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และมีเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลฯ มีเจ้าหน้าที่     
    จราจร โดยในวันนั้นก็มีท่านรองผู้ก ากับการจราจรมาเข้าร่วมประชุม ได้มี
    การพูดคุยกันในเรื่องนี้ ในหัวข้อที่ประชุมหลายเรื่อง ในขณะนี้ก็ได้การ      
    เปลี่ยนแปลงมาเพียง ๑ เรื่อง ซึ่งเรื่องที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมาที่ทุกท่าน
    ทราบกันดีคือมีการยกเว้นการจอดรถในช่วงเวลาเร่งด่วนในวันหยุดราชการ 
    และในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยหัวข้อการเดินรถทางเดียวนี้ก็ได้มีการหารือกัน 
    แตท่างต ารวจจราจรขอระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากได้แจ้งให้ผู้ประชุมทราบว่า
    เพ่ิงด าเนินการในเรื่องของการเดินรถทางเดียวมาเป็นระยะเวลาประมาณ 
     1 ปี ทางจราจรมีข้อแย้งมานิดหนึ่งว่าการที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะต้องมี
    การถามความเห็นใช้ชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้ถ้าตามความเห็นของผู้บริหารผมขอ
    กราบเรียนว่าทางคณะผู้บริหารจะขอรับเรื่องนี้มาเป็นภาระโดยกระผม    
    ทางส านักปลัดเทศบาล ร่วมกับส านักช่าง จะด าเนินการท าแบบสอบถาม
    ประชาชนในพื้นท่ีและจะมาเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่ามปีระชาชนในพื้นท่ี 
    มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร และได้มาน าเรียนให้ได้รับทราบ แต่ผม
    ขอเรียนย้ าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า อ านาจในการจัดการจราจรไม่ใช่อ านาจ
    ของเทศบาล เราอาจจะท าแบบสอบถามเพ่ือเสนอไปทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ
    จราจร ครับ ผลจะเป็นอย่างไร ขออนุญาตจะน ามาเรียนในสภาเทศบาลฯ 
    แห่งนี้อีกครั้ง ขอกราบขอบพระคุณครับ 
 



๔๑ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
    ขอเชิญท่านร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล ครับ 
 
 ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล   ขออนุญาตครับ ผมมีเรื่องนิดเดียวครับ เกี่ยวกับถนนชลประทาน
สมาชิกสภาเทศบาล  สามขวา ครับ ผมก็ทราบว่าเป็นของชลประทาน และอยู่นอกเขตเทศบาลแต่
    ชาวบ้านในรอยต่อที่ ใช้ถนนเส้นนี้ที่อยู่ในเขตเทศบาล ผมคิดว่าถนน      
    ชลประทานสามขวานี้ เราจะท าหนังสือขอถ่ายโอนเฉพาะผิวทางจราจร   
    จะได้หรือไม่เหมือนกับถนนชลประทานสี่ขวาได้หรือไม่ ที่ผมขอปรึกษานั้น
    ผมขอปรึกษาเรื่องนี้ครับ ถ้าหากไม่สามารถด าเนินการได้ประการใด หรือว่า
    เทศบาลฯ สามารถท าหนังสือขอถ่ายโอนเฉพาะผิวจราจรเพ่ือท าถนนเส้นนี้ 
    ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเรียนเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลนคร          
    นครศรีธรรมราช 
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  ในประเด็นนี้เรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย จะมีการขอรับถ่ายโอน   
รองนายกเทศมนตรีฯ  ใช่หรือไม่ครับ เราสามารถขอไปได้ แต่เรื่องที่จะให้หรือไม่ให้นั้นอีกประเด็นหนึ่ง 
    นะครับ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ เราถือว่าเป็นมติของที่ประชุมสภา     
    เทศบาลฯ แห่งนี้ ต้องการให้เทศบาลส่งหนังสือไปยังชลประทานเพ่ือขอรับ
    ถ่ายโอนถนนชลประทานสามขวาเป็นของเทศบาลนั้น จะได้หรือไม่ได้อีก
    เรื่องหนึ่งซึ่งทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอมาเราก็เห็นว่าถ้าอยู่ใน
    ความดูแลของเรา ๑. เราซ่อมแซมดูแลได้ง่าย ๒. การสัญจรไปมาระหว่างที่
    ออกมาซอยต้นหว้าและแยกมาทางซอยต้นไทร อย่างนี้ก็แล้วกันเราจะมีการ
    หารือกันอีกครั้งกับคณะผู้บริหารในทีมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    และตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ จะด าเนินการได้มากน้อยแค่ไหน ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  
     ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
    นครศรีธรรมราช ครับ 
 



๔๒ 
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอพูดเสริมความเห็นอื่น ๆ ของท่าน สท.จิณณ์ชยุต  สาราพฤษ เรื่องทาง
    วันเวย์ จากแยกเปเปอร์พลัส มายังถนนสี่แยกเนรมิต ซึ่งท่าน สท.ปรีชา  
    พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 ได้พูดให้กับสมาชิกในเขตฟังว่า
    เจอปัญหาแบบนี้มา อยากให้เป็นทูเวย์ แล้วผมก็ได้ไปส ารวจมาเมื่อประมาณ
    เดือนที่แล้วครับ ใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง ประมาณ 15 ร้าน โดยร้านสุวลีย์
    เป็นตัวตั้งตัวตีว่าให้เป็นทูเวย์ ร้านอื่นทั้งหมดก็เหมือนกัน ยกเว้นห้างสหไทย
    ห้างเดียวว่าไม่เห็นควร เพราะว่าผมดูแล้วว่าสาเหตุที่ให้เป็นทูเวย์ไม่ดีส าหรับ      
    ห้างสรรพสินค้า เพราะเหตุผลก็คือเวลาที่ส่งของถ้าหากเป็นวันเวย์ส่งสินค้า
    ได้ง่าย รถสามารถจอดได้ครึ่งหนึ่งเลย แต่พอเป็นทูเวย์จะมีรถสวนทางกัน 
    ผมได้ไปส ารวจมาแล้ว และอีกอย่างตอนนี้มีคนน้อยมากเพราะเศรษฐกิจไม่ดี 
    ถนนโล่ง ว่าง ถ้าเป็นทูเวย์อย่างที่ท่าน สท.จิณณ์ชยุต  สาราพฤษ เสนอ    
    ผมว่าจะดีมากครับ ขอบคุณมากครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
     ขอเชิญท่านสมชาย  โชติช่วง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งที่ ครับ 
 
นายสมชาย  โชติช่วง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการที่คิดถึงทุกท่าน 
    ที่กล่าวค าว่าคิดถึงเพราะว่าเวลาที่ผมไปเจอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่วนมาก
    จะคิดถึงหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายสมชาย โชติช่วง สมาชิกสภา     
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 ซึ่งในเขต 4 ตามที่ทราบกัน
    เป็นเขตชนบท ซึ่งเป็นพ้ืนที่ก าลังขยายเป็นชุมชนเมื อง เพราะฉะนั้น     
    สาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็ต้องขยับขยายตามไปด้วยนะครับ ที่ผมจะพูดคือ 
    ซอยกะโรม 23 ซึ่งมีถนนเข้าไป และลาดยางเป็นถนนสาธารณะเรียบร้อย
    นะครับ แต่ว่าเสาไฟฟ้าเข้าไปได้ครึ่งเดียว ผมไม่ทราบว่าในขณะนั้นทีม    
    ผู้บริหารชุดเก่าเค้าใช้โครงการคนละครึ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับ แต่เข้าไป 
    ก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายครัวเรือนนะครับ ปัญหาคือชาวบ้านไปลาก      
    สายไฟฟ้าจากซอยทุ่งข่า 2 โดยใช้เสาไฟฟ้าไทยประดิษฐ์ ซึ่งอันที่จริงก็  
    ไม่น่าจะมีในเขตชุมชนเมืองนะครับ ใช้เสาไม้แล้วก็ลากมาใช้ในบ้านซึ่งมี
    ครัวเรือนอยู่หลายครัวเรือนที่ต้องใช้อยู่ และที่ส าคัญคือมีลูกหลานก าลัง
    เรียนหนังสืออยู่ และตอนนี้โรงเรียนก็ยังเปิดไม่ได้ ต้องเรียนออนไลน์      



๔๓ 
 

    พอเรียนออนไลน์ก็ไม่มี WIFI ใช้ เพราะว่าบริษัทที่ติดตั้ง WIFI ก็ไม่สามารถ
    เดินสายให้กับเสาไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐานได้ และผมก็ได้เขียนค าร้องไว้ก็ใช้
    เวลามาหลายเดือนแล้วครับ ก็ไม่เห็นมีการท าอะไรต่อไปครับ ส านักช่างก็
    ไดเ้ข้าไปส ารวจตรวจดูแล้วครับ ก็ตกลงกันไว้ว่าจะเข้าไปท า แต่ชาวบ้านก็ได้
    มีการสอบถามผมมาโดยตลอดว่าเมื่อไหร่จะเข้าไปท า เพราะลูกหลานก็ต้อง
    ใช้ WIFI ในการเรียนหนังสือ และผมก็อยากสอบถามว่า เรื่องขั้นตอนอะไร
    ต่าง ๆ ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ขอบคุณมากครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครับ 
  
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่าประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับ
    ประเด็นการหารือเรื่องซอยกะโรม 23 น่าจะอยู่บริเวณหลังปั๊มเชลล์ของ
    ถนนกะโรม ขออภัยนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้ผมเองอาจจะไม่ทราบเรื่อง    
    นะครับ แต่ขอรับปากผ่านท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ไว้ตรงนี้นะครับว่าผมจะติดตามเข้าไปดูเรื่องด้วยตนเองว่าสภาพพ้ืนที่ อะไร
    ต่าง ๆ  อยู่อย่างไร แต่ผมขอเรียนเบื้องต้นว่าโดยปกติการที่ไม่มีเสาไฟฟ้า 
    ไม่มีสายไฟฟ้า ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยส านักช่างก็ต้องมีการ
    เข้าไปท าการส ารวจและขอขยายเขตไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การปักเสา
    ไฟฟ้าตาม ถนนเทศบาลก็คงไม่สามารถด าเนินการเองได้ แต่ผมขอกราบเรียนว่า  
    ผมจะขอติดตามเรื่องนี้ และขอเข้าไปดูพื้นท่ีด้วยตนเอง ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบพระคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี          
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ  
     ผมขอชี้แจงกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    นะครับว่าในการอภิปรายถ้าไม่มีความจ าเป็นในการพูดถึงบุคคลอ่ืน       
    หรือทีมงานอ่ืน ผมขอร้องนะครับ ถ้าไม่จ าเป็นจริง ๆ อย่าน ามาพูดหรือ
    น ามาอภิปรายในที่ประชุมนะครับ ขอบคุณครับ 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องอ่ืน ๆ อีก
    หรือไม่ ขอเชิญครับ 
 
 
 



๔๔ 
 

   ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้ ได้หมดระเบียบวาระประชุมแล้ว กระผม   
ในนามประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์และ    
ให้ก าลังใจในการประชุมวันนี้ ส าหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ  

 
เลิกประชุมเวลา 12.50 น. 

     
 
      


